

<https://www.facebook.com/MGR.Online.South/posts/4082318245121563>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



MGR Online ภาคใต้ ✓

10 มีนาคม เวลา 18:54 น. · 🌐



ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

<https://mgronline.com/south/detail/9640000023375>

#สงขลานครินทร์ #อุตสาหกรรมสากล



MGRONLINE.COM

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

<https://mgronline.com/south/detail/9640000023375>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตร...



ข่าวภาคใต้

Lite Version

หน้าหลัก / ภาคใต้ / ข่าวภาคใต้

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2564 18:40 ปรับปรุง: 10 มี.ค. 2564 18:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขนาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผนึกกำลัง กอง.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (10 มี.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสถาบันวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอง.สงขลา) เพื่อสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองอาคาร และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันใน จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กริยา บิลและ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผศ.ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสากลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสากล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการจัดการด้านอาคารในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของผู้ค้าที่เป็นประมุขมุสลิม จึงจำเป็นต้องมีการสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านอาคารทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านอาคารอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิม และต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมสากลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านอาคาร พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานสากลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานอาคารของประเทศไทยต่อไป



ด้าน ผศ.ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองอาคารให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการอาคาร พ.ศ.2558 สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการระบบมาตรฐานอาคาร ทั้งนี้ สถาบันอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป



<https://songkhlafocus.com/40630/>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา รองรับอุตสาหกรรมมาตรฐานฮาลาล



SongkhlaFocus

“ยืนหยัด เคียงข้าง สร้างสรรค์”

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล





(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ **ดร. นิวัติ แก้วประดับ** อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย **นายศักดิ์กริยา บิลสละ** ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ **ดร. อัสมัน แดอาลี** ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ **ดร. นิวัติ แก้วประดับ** อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของผู้ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป



ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ **ดร. อัสมัน แดอาลี** ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป



<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210310194513395>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล



ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล

www.psu.ac.th @psuconnect



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรี ยา บิลแลละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้น สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล

ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

<https://www.facebook.com/samilatimesfan/posts/3589861137777994>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



สมิลา ไทมส์

10 มีนาคม เวลา 19:59 น. · 🌐

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

<http://www.samilatimes.co.th/?p=64308>



<http://www.samilatimes.co.th/?p=64308>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรีธา นิลแสง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของผู้ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลพร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป



ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดการกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล

ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป





<https://news.gimyong.com/article/14100>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลังกรรมการอิสลามสงขลา ร่วมพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



ม.อ.ผนึกกำลังกรรมการอิสลามสงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตาม มาตรฐานสากล

เมื่อ: 17:34 น. 10 มี.ค. 64 933 ครั้ง



สถาบันศาลาล ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรระยะสั้น



(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันศาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กริยา มีลแสง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันศาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของลูกค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ

โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดการกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ

สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป





<https://www.facebook.com/WebGimYong/posts/3999708383420407>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลังกรรมการอิสลามสงขลา ร่วมพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน...

เว็บกินหยง GimYong.com
10 มีนาคม เวลา 17:39 น. ...

ม.อ.ผนึกกำลังกรรมการอิสลามสงขลา ร่วมพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล <https://news.gimyong.com/article/14100>

สถาบันอิสลาม ม.อ. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรระยะสั้น (10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันอิสลาม สงขลานครินทร์ที่ข้อตกลงร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองสากล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กริชยา มीलสะละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน เตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา รวมถึงนายเสกขิพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมาตรฐาน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสากล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านสากลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความเสียหายในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของผู้ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านสากลทุกมิติ

โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านสากลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตรฐานของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสากล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานสากลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน เตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล การจัดการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองสากลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการสากล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ

สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านสากลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป



<https://www.facebook.com/SongkhlaFocus/posts/978636132541216>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา รองรับอุตสาหกรรมมาตรฐานฮาลาล



สงขลาโฟกัส - SongkhlaFocus

10 มีนาคม เวลา 21:30 น. · 🌐

...

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา

รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล

(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา

#สงขลาโฟกัส

<https://songkhlafocus.com/40630/>



**ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา
รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล**

SONGKHLAFOCUS.COM

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล

(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกั...

<https://www.facebook.com/SongkhlaFocus/videos/2820309644900853>

หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)



<http://www.songkhamedia.com/media/index.php?topic=1350188.0>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

Songkhla Media

หัวข้อ: ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล (อ่าน 94 ครั้ง)

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
เมื่อ: 17:22 น. วันที่ 10 03 21

ล้าง

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันอาชีวศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองสากล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ์ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรีธา นิลเสาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับนาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิสน์ แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ์ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในที่นี้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงขาดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสากลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการทางศาสนาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสากล ส่วนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านศาสนาในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมโยงขององค์กรที่เป็นประโยชน์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านดังกล่าวขึ้น โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการรับผู้ผลิตสินค้า เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสากลเบื้องต้นแก่บุคลากรผลิตและตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐานสากลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิสน์ แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองสากลไปอีกด้วย ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการด้านอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกฝนทั้งศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล ทั้ง สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนันทนาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป



13692457468059.jpg (66.25 KB, 800x453 - ๑ 17 หน้า.)



13692457522538.jpg (67.92 KB, 1024x501 - ๑ 14 หน้า.)

<https://www.facebook.com/songkhamedia/posts/3700468143404546>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

สงขลามี่เดีย
10 มีนาคม เวลา 17:24 น. · 🌐

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
<http://www.songkhamedia.com/media/index.php?topic=1350188.0>

(10 มี.ค. 64) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนา หลักสูตรอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัด กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองสากล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกัน ในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรีธา บิลแลสะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสากล เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการทางศาสนิกงานรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้าน มาตรฐานสากล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านสากลในระดับ อุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่ เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านสากลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ เสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านสากลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกใน สถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสากลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสากล พร้อม ให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานสากลเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานสากลของ ประเทศไทยต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลาล มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและ พัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล การ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองสากลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการ อิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันฯ ลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพต่อไป



<https://www.facebook.com/thailaemthongnew/posts/839078116671868>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



ไทยแหลมทอง

11 มีนาคม เวลา 13:37 น. · 🌐



ม.อ.ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



THAILAEMTHONG.COM

**ม.อ.ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับ
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล**

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันศาลาล ลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ...



<https://1th.me/rwNmT>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

ไทยแหลมทอง
ออนไลน์

ม.อ.ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอก.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันใน
จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กริยา บิล
แสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผศ.ดร.อัสมัน แตะอาลี ผู้อำนวยการสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็น
สักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยัง
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางราย
ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับ
อุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของลูกค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึง
จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการ
จัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย
ในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การ
สนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้าง
อาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.อัสมัน แตะอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบ
มาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ
สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป.


 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์








ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา
พัฒนากำลังคน
รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



www.psu.ac.th





 @psuconnect



<https://www.facebook.com/ktslive/posts/1973530262804646>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



KTSLive.com

11 มีนาคม เวลา 21:42 น. · 🌐



KTSLIVE.COM

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล – KTSLive.com



<http://ktslive.com/?p=62224>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

KTSLIVE

หน้าหลัก

ข่าวทั่วไป

ข่าวการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ

รายงานพิเศษ

ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันสากล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองสากล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายศักดิ์กรียา นิลเสง และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสากลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสากล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านสากลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านสากลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านสากลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสากลของประเทศไทยในอนาคต

"...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสากล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานสากลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานสากลของประเทศไทยต่อไป..."

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองสากลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย การดำเนินกิจการสากล พ.ศ.2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่าง ๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ สถาบันสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านสากลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อไป

<https://www.siamfocustime.com/?p=99281>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน...



ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

11/03/2021 admin



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันยาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานยาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองยาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรีธา นิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันยาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวีดี แก้วประสัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าววาทะในที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีขนาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมมาลาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีผู้ประกอบการต่างชาติจำนวนมากที่มีความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสากล ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการด้านมาลาในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อดีเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นในบางส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นประเทศคู่ค้า จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านมาลาทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระดับต้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านมาลาอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรระดับและตติยระดับในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาลาของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านมาลา พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการระบบมาตรฐานมาลาเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานมาลาของประเทศไทยต่อไป



ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสฮัน แอลฮาดี ผู้อำนวยการสถาบันมาลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าววาทะชื่นชมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานมาลา การจัดการขนส่งสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองมาลาให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไม่ว่าช่วยการดำเนินงานกิจการมาลา พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานมาลา ทั้งนี้ สถาบันมาลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางผ่านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านมาลาตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

<https://www.4forcenews.com/?p=181069>

หัวข้อข่าว : ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตร...

หนังสือพิมพ์ข่าว 4เหล่าทัพ

**ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนา
กำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล**

🕒 11/03/2021 admin



ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรีธา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน เตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป



ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

<https://youtu.be/4PEeIJ0ER0c>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคน...



93 NEWS ม.อ. ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมฯ

6 views · Mar 11, 2021

👍 0 🗨️ 0 ➦ SHARE ≡ SAVE ...



HatyaiCable93Official
11.5K subscribers

SUBSCRIBE

<https://www.youtube.com/watch?v=2INiqMa-tzs>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ต่อยอด...



ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ต่อยอดการส่งออกต่างประเทศ

20 views · Mar 11, 2021

👍 1 🗨️ 0 ➦ SHARE 📌 SAVE ...

Hi Hicabletv Songkhla
51.9K subscribers

SUBSCRIBE

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ต่อยอดการส่งออกต่างประเทศ

<https://www.facebook.com/858781277600557/videos/2782318755363071>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ต่อยอด...



Hi NEWS

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา



Hi Songkhla

10 มีนาคม · 🌐

ม.อ.ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล ต่อยอดการส่งออกต่างประเทศ